



## บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปในการลงรับฟังการพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปในการลงรับฟังการพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสิริวิรุญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายประสิทธิ์ ปทุมรักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นมุ่งเน้นการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ เพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ - มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี - มีวินัย นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นการส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน โดยน ำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน มุ่งแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ ในลักษณะ Area based โดยระดมคณาจารย์และศึกษาดำเนินกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชนอีกด้วย









พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



วันนี้ (6 พ.ค.) พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนา ท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ ณ ห้องประชุม อาคารสิริวิรูปัญญา มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ผู้นำชุมชนท้องถิ่น คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมประชุม



ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งเน้นการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ เพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ-มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี-มีวินัย นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นการส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน โดยนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน มุ่งแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ในลักษณะ Area based โดยระดมคณาจารย์และศึกษาดำเนินกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชน



ในการนี้ องค์กรมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังชุมชนพุ้อายดาว บ้านหนองแวม หมู่ 6 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดำเนินกิจกรรม อาทิ การให้ความรู้และลงมือทำบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือน การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภคเพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารในชีวิตประจำวัน ด้วยแนวคิด “มีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจึงจำหน่ายเป็นรายได้เสริม”







การส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนด้วยมูลวัว เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และพิจารณาหาอาชีพเสริมที่เหมาะสมในแต่ละครัวเรือน การให้ความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ การเจาะเลือดตรวจหาสารพิษ เพื่อสร้างความตระหนักในการหันมาดูแลสุขภาพตนเอง และการส่งเสริมการสร้างสุขลักษณะในครัวเรือน เพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี

ที่มา <https://siamrath.co.th/n/83372>

